

Số: 228 /TB-UBND

Hưng Yên, ngày 21 tháng 9 năm 2009

**THÔNG BÁO**  
**Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH**  
**Tại cuộc họp UBND tỉnh về đánh giá sơ bộ kết quả sản xuất**  
**vụ mùa 2009 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2009-2010**

Ngày 07 tháng 9 năm 2009, đồng chí Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh nghe đánh giá sơ bộ kết quả sản xuất vụ Mùa 2009 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông 2009-2010. Dự họp có các thành viên UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo các ngành: Nông nghiệp & PTNT, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Khoa học & CN, Cục Thống kê tỉnh, Hội Nông dân, Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Sau khi nghe Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất vụ Mùa 2009, kế hoạch và biện pháp sản xuất vụ Đông 2009-2010, các ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp và ý kiến của các đồng chí thành viên UBND tỉnh; **Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:**

Vụ mùa năm 2009 được các địa phương triển khai tổ chức gieo cấy sớm, điều kiện thời tiết khí hậu từ khi gieo cấy đến nay khá thuận lợi cho lúa sinh trưởng, phát triển (*tổng tích ôn cao hơn so với CKNT và TBNN, lượng mưa xấp xỉ năm trước và rải đều trong các tháng*). Do thu hoạch lúa đông xuân sớm hơn cùng kỳ năm trước, nên công tác làm đất, gieo cấy lúa mùa được triển khai khá sớm và tập trung, đảm bảo cơ cấu trà vụ. Kết quả, đến ngày 15/7 đã gieo cấy được trên 98% diện tích; kết thúc, toàn tỉnh gieo cấy được 41.632 ha lúa Mùa, đạt 101,37 % kế hoạch; lúa sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh sớm và tập trung, số bông hữu hiệu cao, trỗ bông - làm hạt thuận lợi. Công tác bảo vệ thực vật cho lúa và cây trồng nói chung được chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. Từ nay đến cuối vụ, nếu không có diễn biến bất thường của thời tiết và sâu bệnh, lúa Mùa 2009 sẽ là một trong những năm cho năng suất cao.

Để hoàn thành thắng lợi sản xuất vụ Mùa và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2009 -2010; yêu cầu UBND các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp & PTNT và các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

## 1. Đối với lúa Mùa 2009:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, tình hình sâu bệnh; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn, tổ chức phòng trừ sâu bệnh hại lúa từ nay đến cuối vụ, nhất là Rầy nâu, Rầy lưng trắng, sâu đục thân...; không để sâu, bệnh hại bùng phát trên diện rộng. Bằng nhiều biện pháp phòng trừ diệt chuột phá hoại mùa màng, nhất là những nơi xen kẹt khu công nghiệp, ven làng, nơi có nhiều gò đống....

- Điều tiết nước hợp lý cho các trà lúa, tạo điều kiện thuận lợi cho lúa trổ bông, vào chắc và phòng trừ sâu bệnh cuối vụ đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, chủ động phương án phòng, chống lụt bão, nhất là mưa cuối vụ có thể làm ngập úng lúa và cây vụ đông; chuẩn bị máy móc, vật tư, phương tiện để chống bão, úng, nhanh chóng khôi phục sản xuất khi có bão, mưa lớn xảy ra.

- Tổ chức thu hoạch ngay những diện tích lúa chín, khắc phục lúa đổ hoặc ngập úng do mưa, bão, làm ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng nông sản; tranh thủ thời vụ để trồng cây vụ đông sớm.

Cục Thống kê tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng thống kê, Phòng NN & PTNT các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức gặt, thống kê đánh giá thực tế năng suất lúa mùa.

## 2- Về kế hoạch sản xuất vụ Đông, Đông - Xuân 2009-2010

- Do năm nay lúa mùa sẽ thu hoạch sớm hơn năm trước, nên UBND các huyện, thành phố căn cứ vào kế hoạch hướng dẫn của Sở Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo chặt chẽ các xã, phường, thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp sản xuất cây vụ Đông 2010. Chủ động cơ cấu giống, thời vụ và quy hoạch vùng gieo trồng các cây vụ Đông cho thích hợp, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch 16.000 ha diện tích đã giao cho các địa phương.

- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, UBND tỉnh tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cây vụ đông trên cơ sở nội dung trình của sở NN & PTNT, trong đó tập trung hỗ trợ mua giống mở rộng diện tích các loại cây trồng có giá trị cải tạo đất (như đậu tương, lạc...); phát triển cây có giá trị kinh tế cao và có thị trường tiêu thụ ổn định như khoai tây, dưa chuột, cà rốt, bí, ngô các loại; hỗ trợ để chứng nhận vùng sản xuất nông sản an toàn sử dụng phân bón, thuốc BVTV sinh học; hỗ trợ kinh phí tập huấn kỹ thuật cho hộ nông dân và kinh phí khen thưởng để khuyến khích các địa phương, hộ nông dân phát triển sản xuất cây vụ đông.

Giao sở Tài chính chủ trì phối hợp với sở NN & PTNT xác định mức hỗ trợ cụ thể từng loại cây vụ Đông, bố trí nguồn ngân sách để hỗ trợ, báo cáo UBND tỉnh quyết định.

- Cơ bản đồng ý với nội dung tờ trình số 96/TTr - NN, ngày 31/8/2009 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc hỗ trợ giống lúa lai và hỗ trợ kinh phí tập huấn kỹ thuật. Đối với công cụ sạ hàng, giao sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với sở Khoa học Công nghệ và sở Tài chính căn cứ quy mô sản xuất và tập quán canh tác từng địa phương, giá thành sản phẩm và quy định của Nhà nước về hỗ trợ cho nông dân mua máy nông nghiệp, đề xuất UBND tỉnh xem xét cụ thể.

Giao Sở Tài chính bố trí ngân sách tỉnh năm 2010 để thực hiện, phần hỗ trợ giống lúa lai có thể bố trí vào kinh phí sự nghiệp kinh tế hoặc sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2010.

- Giao sở Tài chính trình UBND tỉnh quyết định sử dụng số kinh phí Trung ương hỗ trợ cho tỉnh khắc phục hậu quả úng lụt cuối năm 2008 còn lại (sau khi đã hỗ trợ trồng lại cây vụ đông bị ngập úng 2008) cho phù hợp.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố biết, tổ chức thực hiện.

**T.M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
K.T CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, địa phương dự họp;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- CV: KTTH<sup>T</sup>;
- Lưu VT, TNMT.



**Nguyễn Thanh Quán**